



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

THÔNG DIỆP CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ EROPA 2023

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023, tôi trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả các quý vị tham dự Hội nghị EROPA 2023, do Bộ Nội vụ Việt Nam chủ trì và Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) đăng cai tại Hà Nội, từ ngày 16/10 - 20/10/2023.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1960, EROPA với những hoạt động tích cực của mình đã có nhiều đóng góp đáng trân trọng trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học quản lý công, quản trị công, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình thực hiện hiệu quả quản trị ở các quốc gia thành viên.

Hội nghị EROPA 2023 với chủ đề “*Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững*”, cùng các tiểu chủ đề xác định cho hoạt động của Hội nghị lần này khẳng định tinh thần hợp tác chặt chẽ, sự thống nhất ý chí của các nhà hành chính công, các tổ chức và cá nhân thành viên của EROPA hướng tới sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia và toàn khu vực. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tinh thần hợp tác, sự thống nhất ý chí là cơ sở vững chắc cho những hành động chung, thiết thực của EROPA, hướng tới thực hiện các mục tiêu quan trọng trong xây dựng một thế giới bền vững, hòa bình và thịnh vượng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các xu hướng toàn cầu hóa, đa cực hóa, phát triển hòa bình đã thể hiện đặc biệt rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương, đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực năng động và có tiềm năng lớn nhất trên thế giới.

Tham dự Hội nghị tại Hà Nội, quý đại biểu sẽ có cơ hội tiếp xúc với một nền văn hóa truyền thống có bề dày hàng nghìn năm lịch sử, nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh Việt Nam, khám phá nhiều địa danh của Thủ đô Hà Nội cổ kính, thanh lịch và giàu bản sắc. Quý vị còn có thể tham gia chuyến du lịch tham quan Di sản thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long, sẽ có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh tươi đẹp, kỳ thú của địa danh nổi tiếng này.

Chúng tôi nhiệt liệt chào đón Quý vị đại biểu đến tham dự sự kiện quan trọng này. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ, hợp tác và sự hiện diện của Quý vị sẽ làm cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Học viện Hành chính Quốc gia cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để Hội nghị thành công tốt đẹp và các quý vị đại biểu có những trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội xinh đẹp, mến khách và Vịnh Hạ Long hùng vĩ, nên thơ chào đón quý vị!

PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia